

‘หมอดินเมืองสิงห์บุรี’ ต้นแบบการใช้ที่ดินแปลงน้อย แต่ทำประโยชน์คุ้มค่าและยั่งยืน



วิมล พงษ์ราศรี

ขณะที่หมอดินณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนชืดหลักปลูกพืชที่โตเร็ว และเป็นพืชที่ตนเองและครอบครัวกินและใช้เป็นประจำ หรือที่ตลาดมีความต้องการ เพราะจะทำให้ได้ผลตอบแทนต่อเนื่อง โดยในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ จะแบ่งออกเป็นพืชผักชนิดต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้หลากหลาย เช่น พืชที่เก็บขายได้เป็นรายวัน ก็จะมี ดอก



ณรงค์ วิมล

การใช้ประโยชน์ที่ดินทำการเกษตรในอนาคต จำเป็นต้องทำในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยชืดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องด้วยที่ดินในการครอบครองของประชากรที่มีแนวโน้มลดน้อยลง ฉะนั้นการพัฒนาพื้นที่เพียงไม่กี่ไร่ให้สามารถทำประโยชน์สร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นวิถีทางที่สอดคล้องกับชีวิตในชุกอนาคต

นายวิมล พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กล่าวว่า จังหวัดสิงห์บุรีมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของนายณรงค์ วิมล หมอดินอาสาประจำตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี ที่สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรียกให้เป็นหมอดินอาสาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการพื้นที่ดอน ด้วยการใช้อยู่พื้นที่เพียง 3 ไร่ ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานโดยใช้ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินทุกรูปแบบ ที่กรมพัฒนาที่ดินส่งเสริมสนับสนุน ทั้งการปรับปรุงบำรุงดิน การใช้สารเร่งพด.ต่างๆ ทำน้ำหมักชีวภาพในการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมี 100%

ที่สำคัญหมอดินณรงค์มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพพื้นที่ของตนเองว่าสภาพดินดอน ควรปลูกพืชสวนจึงจะดีเขาก็จะปลูกพืชตามความเหมาะสมไม่ฝืนธรรมชาติหรือปลูกตามคนอื่น อีกทั้งยังเข้าใจตลาด ก็คือจะปลูกหลากหลายชนิดๆ ละปริมาณไม่มาก ดูตามความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ทำให้เขาสามารถสร้างรายได้ทั้งรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายปี สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับตนเองและครอบครัวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทุกประการ ไม่เพียงแต่สร้างความสำเร็จให้กับตนเอง หมอดินณรงค์ ยังถ่ายทอดความรู้สู่เพื่อนเกษตรกรในละแวกบ้าน และสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมี เพื่อให้เกษตรกรรายอื่นได้นำแบบอย่างไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองและกันให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืน

“หมอดินณรงค์ถือเป็นเกษตรกรตัวอย่างที่สามารถบริหาร



จัดการพื้นที่ดินแปลงเล็กๆ แต่กลับให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคตที่คาดว่าเกษตรกรจะมีพื้นที่ถือครองคนละไม่มาก ถ้าใช้แนวทางการทำเกษตรผสมผสานให้สอดคล้องกับลักษณะพื้นที่ ก็เชื่อว่าพื้นที่ไม่กี่ไร่ก็สามารถทำประโยชน์สร้างรายได้พอเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างแน่นอน” นายวิมล กล่าว

แค ชมจันทร์ ดอกขจร ส่วนที่เก็บวันเว้นวันจะเป็นพวกมะเขือหรือจะเป็น 4 วันเก็บครั้งหนึ่งก็คือ ชะอม เป็นต้น ซึ่งคนจะมีพืชผักเก็บไปขายหมุนเวียนได้ทุกวัน โดยพืชแต่ละชนิดจะปลูกปริมาณไม่มากเกินไป ดูความต้องการของตลาดเป็นหลักเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ

แต่ก่อนเคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว อย่างข้าวโพดหรือชอมก็ปลูกแค่อย่างเดียว ผลผลิตออกมาพร้อมๆ กันสินค้าล้นตลาดมีปัญหาขายผลผลิตไม่ได้ราคา รายได้ก็ไม่มีดี ก็เลยหันมาปลูกพืชผสมผสาน เพราะถ้าพืชชนิดใดชนิดหนึ่งมีปัญหาตลาดก็ยังมีพืชอื่นทดแทนรายได้ อีกอย่างพืชที่ปลูกเราก็กินได้ทุกอย่าง ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหา ที่สำคัญเราปลูกทำเกษตรแบบปลอดภัยจากสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีมากกว่า 10 ปีแล้ว โดยใช้สารเร่งพด.ของกรมพัฒนาที่ดิน มาผสมกับวัสดุที่เหลือใช้ในส่วนหรือในท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพสูตรต่างๆ เช่น สารเร่ง พด. 1 ทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้างดิน สารเร่ง พด.2 ทำน้ำหมักชีวภาพเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโต เร่งดอก เร่งผล สารเร่ง พด.3 เป็นสารฆ่าเชื้อราป้องกันโรครากเน่า สารเร่ง พด.7 ทำสารจับไล่แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพร เป็นต้น

หมอดินณรงค์ เล่าว่า ช่วงแรกที่จะหันมาทำเกษตรอินทรีย์ก็คิดว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีก็ดีหรือ พืชผักจะให้ผลผลิตดีหรือไม่ แต่เมื่อได้รับความรู้จากการไปเป็นหมอดินอาสาของสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ประกอบกับการศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ และภูมิปัญญาของตนเอง ก็ได้ลองทำดูและก็เห็นหนทางรอด ดินก็ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตทางการเกษตรก็ให้ผลดีต่อเนื่อง และที่เห็นเด่นชัดคือสภาพแวดล้อมดี สังเกตจากในดินก็จะมีไส้เดือน บนบกก็จะมีแมลงต่างๆ โดยเฉพาะผึ้งหลวงมาอาศัยในพื้นที่ของตนเองจำนวนมาก ก็แสดงว่าไม่มีความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมมีความสมดุลจึงมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมาย

นอกจากความมุ่งมั่นพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แล้ว หมอดินณรงค์ยังมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้อื่นได้ทราบถึงข้อดีในการทำเกษตรแบบผสมผสานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้โซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook หรือ Line ในการเผยแพร่ข้อมูล เรียกว่าเป็นเกษตรกรยุคดิจิทัลจริงๆ หากใครสนใจสามารถติดต่อหรือเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบแห่งนี้ได้โดยตรงที่หมอดินณรงค์ วิมล หมู่ 4 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี โทร. 08-4012-7306 หรือที่ www.facebook.com/Narong-Ta-ngamWima